



# HƯƠNG TỎI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Còn ít ngày nữa là diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Đến thời điểm hiện tại, thành phố Thái Bình đã cơ bản hoàn thiện công tác chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ kỳ thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố cho biết: Năm 2017, 3.207 thí sinh của thành phố đăng ký dự thi được bố trí tại 8 điểm thi với 138 phòng thi. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, để kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy định, UBND thành phố đã thành lập ban tổ chức kỳ thi, ban hành kế hoạch phục vụ kỳ thi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ thi; trong đó, chú trọng vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thí sinh trong quá trình tham dự kỳ thi, đặc biệt là con em gia đình chính sách, hộ nghèo. Trong quá trình triển khai kế hoạch phục vụ kỳ thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố là cơ quan thường trực của ban tổ chức kỳ thi đã thường xuyên theo dõi, tổng hợp, đôn đốc và báo cáo tiến độ thực hiện về UBND thành phố, kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn phát sinh ở cơ sở, bảo đảm công tác chuẩn bị được diễn ra thông suốt.

Nằm trong kế hoạch chung của thành phố, lực lượng công an thành phố đã xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn. Ông Trần Khắc Chế, Phó Trưởng Công an thành phố cho biết: Công an thành phố đã xây dựng phương án cụ thể, quán triệt tới từng cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trước, trong và

## THÀNH PHỐ Bảo đảm cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017



Công nhân Điện lực thành phố kiểm tra trạm biến áp trước cổng Trường THPT Lê Quý Đôn.

sau kỳ thi; trong đó, chú trọng công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi tiêu cực vi phạm quy chế thi, hành vi gây rối trật tự tại các điểm thi. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống cháy, nổ; kiểm tra an ninh

nhà nghỉ, nhà trọ của thí sinh và người nhà thí sinh, để phòng tình trạng trộm, cướp có thể xảy ra; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm... Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các tuyến

giao thông trọng điểm, phân luồng giao thông xung quanh khu vực thi, bến xe, các nút giao thông có nguy cơ xảy ra ùn tắc; hạn chế việc kiểm tra, xử lý, sẵn sàng giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh, người nhà thí sinh cùng đội ngũ cán bộ làm thi đến điểm thi đúng giờ.

### Ông Phạm Ngọc Hào, Giám đốc Điện lực thành phố



Để bảo đảm cung ứng điện ổn định phục vụ kỳ thi, Điện lực thành phố đã chủ động làm việc với hội đồng thi của 8 điểm thi để nắm bắt nhu cầu sử dụng điện, từ đó thực hiện phương án ưu tiên cấp điện trong thời gian diễn ra kỳ thi. Mỗi điểm thi được bố trí 2 cán bộ kỹ thuật trực xử lý sự cố và những tình huống phát sinh; thông báo số điện thoại của nhân viên ngành điện tại các điểm thi để mọi người tiện liên lạc khi có vấn đề liên quan đến cấp điện. Trong những ngày diễn ra kỳ thi không thực hiện cắt điện, trừ trường hợp sự cố nghiêm trọng; chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, phương tiện để khẩn trương khắc phục nhanh sự cố nếu có; đồng thời, làm biên bản đề nghị các điểm thi chuẩn bị máy phát dự phòng phục vụ kỳ thi.

### Ông Lại Văn Mạnh, Trưởng đài TTTT thành phố



Đài TTTT thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại Thái Bình; đồng thời, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tăng thời lượng tuyên truyền về kỳ thi trên địa bàn thành phố; phối hợp với các đơn vị chức năng cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết nhất là những điểm mới trong cách tổ chức thi, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi, thông tin về địa điểm thi, lịch thi... giúp các em học sinh và phụ huynh yên tâm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

### Nhà giáo Nguyễn Văn Khiết, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh



Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh là 1 trong 8 điểm thi trên địa bàn thành phố. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi đã được hoàn tất, ngoài 27 phòng thi chính thức nhà trường còn chuẩn bị thêm phòng thi dự phòng. Bên trong và bên ngoài mỗi phòng thi đều được trang bị đầy đủ các điều kiện cần thiết; toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng, quạt mát đã được rà soát, kiểm tra, tu sửa, bổ sung; phòng y tế học đường luôn có cán bộ túc trực để kịp thời chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và cán bộ coi thi; tiến hành phát quang cành cây trong khuôn viên để phòng mưa giông; tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc muỗi để phòng chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho thí sinh, cán bộ coi thi. Bên cạnh đó, nhà trường còn bố trí nơi lưu trú, sinh hoạt, chuẩn bị phương tiện đưa đón cán bộ làm công tác coi thi bảo đảm an toàn, đúng thời gian quy định.

### Anh Thiệu Minh Quỳnh, Phó Bí thư phụ trách Thành đoàn



Thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi năm 2017, Đoàn Thanh niên thành phố đã thành lập 8 đội thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động tại 8 điểm thi của thành phố. Các đội sẽ thực hiện tư vấn thông tin, hướng dẫn và giúp đỡ thí sinh, người nhà thí sinh; sắp xếp, bố trí chỗ để xe và điểm chờ, hỗ trợ nước uống, dụng cụ che nắng cho thí sinh và người nhà thí sinh ở ngoài khu vực thi; phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi như nâng giá, trộm cắp, lừa đảo... Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên thành phố còn thành lập đội xe ô-mi-ni miễn phí túc trực ở bến xe, các điểm thi để hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh có nhu cầu đi lại.

THANH HUYỀN

## Những “nhà báo làng” tâm huyết

Không có thể nhà báo, điều kiện cơ sở vật chất khó khăn, chế độ đãi ngộ hạn chế nhưng những người làm công tác truyền thanh cơ sở vẫn luôn thầm lặng truyền tải thông tin hữu ích đến nhân dân. Họ được ví như những “nhà báo làng”, tâm huyết với việc làm báo không chuyên.

### Từ nhà báo “4 trong 1”...

Ngoài vai trò Bí thư Chi bộ thôn Thanh Bản II, 13 năm nay, chị Tô Thị Hiền (sinh năm 1983) còn gắn bó với công việc tại Đài Truyền thanh xã Xuân Hòa (Vũ Thư). Đài Truyền thanh xã hiện có 3 người, trong đó anh Sơn phụ trách sửa chữa máy móc, trang thiết bị, còn lại hầu hết mọi việc từ viết tin, bài, biên tập, sản xuất chương trình, trực phát sóng đều do chị Hiền và chị Phương thực hiện. Do Đài phải tiếp âm và phát sóng 2 lượt/ngày nên để thuận lợi cho công việc, chị Phương đảm nhận việc trực, tiếp âm, phát

sóng, sản xuất các chương trình buổi sáng còn chị Hiền thực hiện các phần việc buổi chiều. Chị Hiền chia sẻ, dù ngày mưa hay nắng, lúc nông nhàn hay ngày mùa bận rộn, hàng ngày, cứ 16 giờ 45 phút chị đã có mặt ở Đài Truyền thanh xã để mở máy, trực tiếp âm chương trình đài trung ương, tỉnh, huyện và phát sóng chương trình đài xã. Chị Hiền trở thành “nhà báo” đa năng, vừa là phóng viên viết tin, bài phục vụ chương trình phát sóng vừa là biên tập viên, phát thanh viên kiêm kỹ thuật viên. Không được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ báo chí, mỗi tin, bài phản ánh hoạt động

của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể, tình hình an ninh trật tự ở các thôn, xóm trong xã... với chị Hiền đều là một thử thách lớn, nhiều khi chị phải viết đi viết lại mới hoàn thành một tin, bài ưng ý. Khó khăn hơn cả là mỗi buổi chiều tối, trong khi hầu hết chị em phụ nữ bận bịu, hạnh phúc với công việc bếp núc, chăm sóc gia đình thì chị Hiền lại một mình cần mẫn với công việc trực phát sóng chương trình. Chồng và hai con thơ của chị ít nhiều cũng chịu thiệt thòi vì công việc “nhà báo làng” của chị. Đã 5 năm nay, đều đặn từ 4 giờ 30 phút sáng, khi mọi người



Sản xuất chương trình tại Đài Truyền thanh xã Vũ Tiến (Vũ Thư).

### ...đến “phóng viên - thôn trường”

Được nhân dân tin nhiệm bầu làm Trưởng thôn La Trang, xã Vũ Tiến từ năm 2003, 14 năm nay, ông Hoàng Văn Khoái luôn vai trò một “nhà báo làng”. Ông Khoái cho biết, hiện nay, việc họp dân ở nhà văn hóa thôn rất khó khăn do bà con bận mãi lao động sản xuất, vì vậy, muốn triển khai các chủ trương, chính sách, chỉ đạo các nhiệm vụ của thôn, ông Khoái phải nhờ đến chiếc loa tuyên truyền di động. Mỗi dịp cần thông báo, tuyên truyền, ông Khoái lại lụm mọ vác cuộn dây điện, bộ loa, âm ly lên nóc nhà để đọc trực tiếp các văn bản, bài viết. Địa bàn thôn rộng, dân cư rải rác, vì vậy, cứ cách 100m ông lại di chuyển sang một hộ dân khác để đặt loa và tuyên truyền lại từ đầu, phải di chuyển đến 3 - 4 điểm mới bao phủ được hết thôn. Tuy vất vả là vậy nhưng mỗi lần người dân tiếp nhận được những thông tin sát thực, hữu ích như thời vụ sản xuất, chủ trương thu quỹ đóng góp, ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện..., ông Khoái rất phấn khởi. Đặc biệt, không chỉ truyền tải các văn bản, ông Khoái còn trực tiếp nắm bắt tình hình trên địa

bàn thôn để viết tin, bài, thơ ca, hò vè tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, trồng cây màu vè... Nhờ tâm huyết, sự say mê của ông “phóng viên thôn trường”, các chương trình truyền thanh của thôn La Trang sôi nổi và phong phú, thu hút nhân dân đón nghe, hưởng ứng thực hiện.

### Và những nỗi niềm...

Gần 20 năm công tác tại đài truyền thanh xã, ông Phạm Hồng Quang, Trưởng đài Truyền thanh xã Duy Nhất (Vũ Thư) chia sẻ: Công việc của cán bộ đài truyền thanh cơ sở rất vất vả, phải kiêm nhiệm nhiều việc, dành nhiều thời gian, tâm huyết trong khi chế độ phụ cấp eo hẹp nên lớp trẻ ít người chịu gắn bó với đài xã. Đến nay, hầu hết cán bộ, nhân viên của đài cơ sở ở các địa phương đều có tuổi đời ngoài 50, 60. Bản thân ông Quang tuy đã gần 70 tuổi nhưng vẫn phải cố gắng đảm nhận công việc vì không tìm được người thay thế. Ông bảo, nếu không phải là người kiên trì, đam mê với nghề thì không thể gắn bó được vì chỉ cần vài hôm đi trực phát sóng buổi sáng gặp thời tiết rét, mưa phùn gió bắc đã đủ nản. Thậm chí khi bão gió, việc

nhà ông phải bỏ lại để thường trực tiếp âm, phát sóng chương trình. Thời tiết mùa hè có ngày tới 40°C nhưng nếu có cụm loa nào hỏng, nhân viên đài xã phải sẵn sàng leo cột sửa chữa. Vất vả là thế nhưng phụ cấp của trưởng đài xã hiện nay chỉ hơn 800.000 đồng/người/tháng, ông Quang và hầu hết cán bộ đài truyền thanh xã gần bỏ vì đam mê, trách nhiệm với công việc, nếu vì thu nhập thì hẳn không mấy người còn “trụ” lại.

Chị Tô Thị Hiền, cán bộ Đài Truyền thanh xã Xuân Hòa cho biết: Kinh phí hoạt động dành cho đài xã hàng năm rất eo hẹp, trang thiết bị thiếu và chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của hệ thống truyền thanh. Ngay cả thiết bị tối thiểu là máy ghi âm phục vụ việc viết tin, bài, đài xã cũng phải tự trang bị, đầu tư nên rất khó khăn. Do chị Hiền đảm nhận vai trò bí thư chi bộ nên mức phụ cấp cho nhân viên đài xã của chị Hiền hiện chỉ có 400.000 đồng/tháng và được hỗ trợ 2/3 kinh phí mua bảo hiểm y tế, còn lại chưa có bảo hiểm xã hội. Không ít người ái ngại và khuyến khích từ bỏ công việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” tại đài xã nhưng vì đam mê, trách nhiệm và có sự động viên, khích lệ tinh thần của lãnh đạo địa phương, chị Hiền đã gạt bỏ mọi thiệt thòi để làm tốt nhiệm vụ của mình.

Do điều kiện kinh phí của tỉnh, huyện và các địa phương còn khó khăn, việc đầu tư cho công tác tuyên truyền tại cơ sở còn hạn chế nên không riêng ông Quang, chị Hiền, ông Lý, ông Khoái mà 100% cán bộ đài truyền thanh cơ sở hoặc các “nhà báo làng” trên địa bàn tỉnh hiện nay đều có mức phụ cấp thấp, hoặc chưa có, đời sống nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng tình yêu, sự gắn bó với công việc và tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng, các “nhà báo làng” vẫn âm thầm cống hiến, từng ngày truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng những thông tin thiết thực đến nhân dân, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

QUỲNH LƯU



Nhân viên Đài Truyền thanh thị trấn Vũ Thư kiểm tra, sửa chữa thiết bị thu phát tín hiệu.